

Số: 308 /BC-UBND

Gia Nghĩa, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri**

Thực hiện Công văn số 32/ĐDBQH-VP ngày 12/5/2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị trả lời ý kiến và giải quyết kiến nghị của cử tri và Công văn số 2402/UBND-TCD ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri như sau:

**I. Lĩnh vực quy hoạch, giao thông, điện chiếu sáng:**

**1. Cử tri Tô Quang Thị, tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân:** Đề nghị các cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện dự án đường Tô Hiến Thành nối với đường Quang Trung để giảm ùn tắc giao thông trong những giờ cao điểm, thuận tiện cho người dân đi lại.

**Trả lời:** Hiện nay, dự án đang triển khai chậm do vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đối với 06 hộ gia đình đầu tuyến đầu nối với đường Quang Trung. UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất tiến hành rà soát, giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai hoàn thành dự án.

**2. Cử tri Nguyễn Đăng Long, tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân:** Hiện nay đoạn đường Khu tái định cư sau Trụ sở Ngân hàng nhà nước, đường xuống trường mầm non Bé Yêu hiện nay đã bị hư hỏng xuống cấp, đoạn đường xây dựng đã lâu nhưng không có điện đường chiếu sáng, nhiều cống thoát nước không có nắp đậy gây nguy hiểm cho người đi lại. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

**Trả lời:** Qua kiểm tra thực tế hiện nay các tuyến đường trong khu Sùng Đức đã hoàn thành, đưa vào khai thác nhưng chưa bàn giao cho UBND thành phố quản lý. Các tuyến đường trong khu Tái định cư 131ha (Khu tái định cư Sùng Đức) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư; Khu tái định cư Công an tỉnh Đắk Nông do Công an tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư; Khu tái định cư cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng nhà nước do Ngân hàng nhà nước tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư. Hiện nay, các tuyến đường trong khu vực này chưa được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, mặt đường một số vị trí bị hư hỏng, vỉa hè cỏ mọc và hố thu bị mất lưới chắn rác như cử tri kiến nghị. Về việc này, UBND thành phố Gia Nghĩa đã có Công văn số 844/UBND-QLĐT ngày 07/5/2020, trong đó đề nghị Công an tỉnh Đắk Nông, Sở Tài nguyên - Môi trường, Ngân hàng nhà nước tỉnh

Đắk Nông bàn giao các Khu tái định cư thuộc khu vực Sùng Đức cho UBND thành phố Gia Nghĩa để quản lý sử dụng (lần 3). Sau khi tiếp nhận bàn giao UBND thành phố sẽ có hướng đầu tư, khắc phục, sửa chữa.

**3. Cử tri Tăng Bá Lanh, tổ dân phố 5, phường Nghĩa Thành:** Đề nghị sửa chữa và làm rộng mặt đường Tôn Đức Thắng (đoạn tổ dân phố 5, 7, 9) vì mặt đường hẹp và hư hỏng, lưu lượng người tham gia giao thông đông dễ xảy ra tai nạn.

**Trả lời:** Tuyến đường Tôn Đức Thắng do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư và đã bàn giao cho UBND thành phố Gia Nghĩa quản lý, chiều rộng mặt đường 14m (chiều rộng mỗi mặt đường là 07m) với lưu lượng xe tham gia giao thông như hiện nay, tuyến đường này cơ bản đảm bảo việc lưu thông. Mặt khác, các tuyến đường Tổng Duy Tân, Đào Duy Từ, đường Ngô Mây đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Sau khi thi công xong, các tuyến đường này sẽ đảm bảo việc lưu lượng tham gia giao thông được thông suốt và chia sẻ bớt lưu lượng giao thông cho đường Tôn Đức Thắng. Về lâu dài, khi đô thị phát triển UBND thành phố sẽ có giải pháp mở rộng đường Tôn Đức Thắng cho phù hợp với tốc độ phát triển giao thông.

**4. Cử tri Phan Thị Năm, tổ dân phố 5, phường Nghĩa Thành:** UBND thành phố Gia Nghĩa chỉ đạo các đơn vị và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đường Đào Duy Từ và sớm hoàn chỉnh đường Tổng Duy Tân (đoạn giáp nối đường Tôn Đức Thắng).

**Trả lời:** Đường Tổng Duy Tân đã thi công gần hoàn thành nhưng do còn vướng một số trụ điện do Công ty Điện lực Đắk Nông quản lý, vận hành chưa di dời nên nhà thầu chưa có mặt bằng thi công hoàn thiện hai đầu tuyến. Việc này, UBND thành phố đã có nhiều văn bản gửi Công ty Điện lực Đắk Nông để yêu cầu di dời nhưng đến nay Điện lực Đắk Nông vẫn chưa thực hiện di dời. Vừa qua, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị thống nhất với Công ty Điện lực Đắk Nông và các đơn vị có liên quan để di dời các trụ điện ra khỏi phạm vi thi công.

Đường Đào Duy Từ phía trái tuyến cũng bị vướng trụ điện của Công ty Điện lực Đắk Nông. Việc này UBND thành phố đã nhiều lần có văn bản yêu cầu Công ty Điện lực Đắk Nông di dời và cũng như làm văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Nông để chỉ đạo di dời. Đồng thời, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực thi công phần mặt đường và vỉa hè phía bên phải tuyến để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân vào mùa mưa tại Công văn số 984/UBND-QLĐT ngày 25/5/2020. Hiện tại, đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục phía phải tuyến và phòng Quản lý đô thị thành phố cũng đã thống nhất với Công ty Điện lực Đắk Nông sớm di dời đường điện **trước ngày 15/7/2020** để tổ chức thi công mặt đường và vỉa hè phía trái tuyến.

#### **5. Cử tri tổ dân phố 2, phường Nghĩa Thành:**

+ Phía Đông và phía Bắc, Chợ Gia Nghĩa đang xây dựng, chưa có đường giao thông kết nối với trục đường chính. Đề nghị cơ quan chức năng có kế hoạch đầu tư đường giao thông kết nối với trục đường chính “Tôn Đức Thắng và Chu Văn An”.